
Ég hef ekki nokkurn áhuga á að borga vegatolla/gjöld við akstur á þjóðvegum landsins. Skattheimta 
er nóg nú þegar og gjöld líka.
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